

Bộ Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các cấp, các ngành thực hiện Chỉ thị này.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng  
**ĐỖ MUỖI**

**QUYẾT ĐỊNH của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 136-CT ngày 14-5-1989 về việc tiếp tục nghiên cứu cải cách giáo dục.**

Ngày 9 tháng 3 năm 1989 Hội đồng Bộ trưởng đã có Quyết định số 23-HĐBT giải thể Ủy ban Cải cách giáo dục. Việc tiếp tục công tác nghiên cứu cải cách giáo dục là trách nhiệm của Bộ Giáo dục, Bộ Đại học — Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.

Đề đẩy mạnh công tác này nhằm thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Quyết định số 23-HĐBT ngày 9-3-1989 của Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định:

1. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục chịu trách nhiệm chính, cùng đồng chí Bộ trưởng Bộ Đại học — Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề trực tiếp chỉ đạo việc hoàn chỉnh báo cáo tổng kết về cải cách giáo dục và kiến nghị điều chỉnh một số vấn đề về nội dung cải cách giáo dục trong những năm trước mắt. Việc này cần làm xong trong quý 3 năm 1989. Đồng thời bắt tay nghiên cứu ngay một cuộc cải cách giáo dục mới ở nước ta phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội VI và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

2. Đề tạo điều kiện cho các đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đại học — Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề làm tốt việc chuẩn bị tổng kết và tiếp tục nghiên cứu về cải cách giáo dục, Chủ tịch Hội

đồng Bộ trưởng đồng ý giữ lại một số cán bộ trong tổ chuyên viên của Ủy ban Cải cách giáo dục Trung ương trước đây, giúp cho công tác này một thời gian nữa.

Nhiệm vụ, quy chế làm việc của tổ chuyên viên này do Bộ trưởng Bộ Giáo dục quyết định.

3. Các Bộ, Ủy ban Nhà nước và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo các tổ chức và cán bộ có liên quan đến công tác này tích cực tham gia vào việc tổng kết cải cách giáo dục.

K.T. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng  
Phó Chủ tịch

**NGUYỄN KHÁNH**

**CHỈ THỊ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 137-CT ngày 15-5-1989 về việc tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia.**

Từ sau khi có Chỉ thị số 208-CT ngày 24-6-1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, công tác bảo vệ bí mật quốc gia ở các cấp, các ngành đã được tăng cường một bước. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị ở nhiều cơ quan trung ương, ở địa phương, trong các lực lượng vũ trang còn chậm, chưa nghiêm túc. Công tác bảo vệ bí mật quốc gia còn nhiều sơ hở, lỏng lẻo. Nhiều vấn đề thuộc phạm vi bí mật còn bị lọt ra ngoài, nhiều tài liệu mật bị mất mát, thất lạc chưa tìm thấy; tình trạng làm lộ, làm lọt tài liệu mật trong thông tin liên lạc, trong tuyên truyền công khai trên báo chí, đài phát thanh, nhất là trong việc bán giấy vụn... còn liên tiếp xảy ra, đã dẫn đến làm lộ bí mật rất nghiêm trọng.

Nguyên nhân một phần do quy chế bảo vệ bí mật quốc gia của ta ban hành đã lâu, chậm được sửa đổi, bổ sung, nhưng